

ลำดับ	ชื่อ	โรงเรียน	ประเภท
1	เด็กชายกิตติกวินทร์ นามบุญ	โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงใหม่	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2	เด็กชายญาณภัทร ชัยศิลป์	โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงใหม่	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3	เด็กชายณัฐกร เตชะปิตุ	โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงใหม่	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4	เด็กชายศุภกฤต ศิริสุวรรณ	โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงใหม่จรูญ ราษฎร์)	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
5	เด็กหญิงพิชชาภรณ์ วงศ์แสง	โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงใหม่จรูญ ราษฎร์)	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
6	เด็กหญิงรุ่งไพลิน ดวงสวัสดิ์	โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงใหม่จรูญ ราษฎร์)	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
7	เด็กชายสิริวิชญ์ นิสัยคาน	โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
8	เด็กชายชัยอนันท์ ไยเจริญ	โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
9	เด็กหญิงนงนภัส ตันตาละ	โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

10	เด็กหญิงปิยากร แสงศรีจันทร์	โรงเรียนบ้านปี่	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
11	เด็กหญิงพิมพ์กานต์ งามเจริญ	โรงเรียนบ้านปี่	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
12	เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มุ่งทอง	โรงเรียนบ้านปี่	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
13	เด็กหญิงนภัสสร มงคลดี	โรงเรียนบ้านป่าสักไก่อ	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
14	เด็กหญิงจินดา อุ่นคำ	โรงเรียนบ้านป่าสักไก่อ	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
15	เด็กหญิงศวิตา ปฎิเสน	โรงเรียนบ้านป่าสักไก่อ	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
16	เด็กชายภาณุวัฒน์ อธิเสนะ	โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
17	เด็กหญิงเบญญาภา มะโนวงศ์	โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
18	เด็กหญิงอภิชา กาเร็ว	โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

19	เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญสะอาด	โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
20	เด็กชายเทวฤทธิ์ อินตะรัตน์	โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6